



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  
เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 และปี พ.ศ.2567

ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอื่น ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ผู้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 และ ปี พ.ศ. 2567 ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นแล้ว ประกอบด้วย

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567

2. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จึงยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในกลุ่มวิชาเอกพลศึกษาและกลุ่มวิชาเอกสังคม ตามลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้ ดังรายละเอียดแนบท้าย นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2567

(นายศุภฤกษ์ ฐิตินธรากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

รายละเอียดการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 และ ปี พ.ศ. 2567  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2567)

ลำดับที่สอบแข่งขันได้ บัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2	ชื่อ - ชื่อสกุล	ลำดับที่ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
<b>กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์</b>		สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สอบได้ลำดับที่ 30	นางสาวนภรัตน์ กลางจันทร์	1
<b>กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา</b>		สพม.กำแพงเพชร
สอบได้ลำดับที่ 5	นายโยธิน ลิ้มวงษ์พัฒนา	1
		สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สอบได้ลำดับที่ 6	นางสาวสิริวรรณ พรหมสุทธิ	1
สอบได้ลำดับที่ 7	นายเกียรติภูมิ พิทยรังสรรค์	2
<b>กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา</b>		สพม.กำแพงเพชร
สอบได้ลำดับที่ 4	ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุรัตน์ ไม้แดง	1
<b>กลุ่มวิชาเอกศิลปะ</b>		สพป.พิจิตร เขต 1
สอบได้ลำดับที่ 3	นางสาวกานต์มณี ทวีพันธ์	1

*1/202*